

รายงานความคืบหน้าข้อมูลทรัพย์สิน(ที่ดิน) ในการถ่ายโอนสถานีนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภท	ข้อมูลจากรพ.สต.ที่ถ่ายโอน จำนวน(แห่ง)	ข้อมูลที่ดินจาก สนง.ธนารักษ์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน(แห่ง)	คงเหลือรอดำเนินการตรวจสอบ เอกสาร/ประสานข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน(แห่ง)
ที่ราชพัสดุ	94	34	60
ที่สาธารณประโยชน์	20	-	20
นสล.	1	-	1
ที่มีโฉนด	10	-	10
ที่มีกรรมสิทธิ์ 7 แห่ง	7	-	7
ป่าไม้/ป่าสงวน	3	-	3
ที่บริจาค 31 แห่ง	31	-	31
ที่ สปก.	2	-	2
<b>รวม</b>	<b>168</b>	<b>34</b>	<b>134</b>

## แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินแต่ละประเภท

ประเภทที่ดิน	แนวทางการดำเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่สาธารณประโยชน์ (ที่ว่างเปล่า, ที่ป่าช้า, ที่ดอนปู่ตา และที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ที่สาธารณประโยชน์เคยขออนหรือขอใช้แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จหรือไม่พบหลักฐาน ให้เริ่มต้นใหม่ในนาม อบจ.</li> <li>2. สสจ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินกลุ่มนี้ (ถ่ายโอน) แล้วทำหนังสือแจ้งข้อมูลที่ดินของรพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้ อบจ. และแจ้งที่ดินต่อไป</li> <li>3. ข้อมูลที่ดินในส่วนของแต่ละที่หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ประสานขอข้อมูลกับ อบต. ในพื้นที่นั้น</li> </ol>
ที่ดินบริจาค	<p><b>การได้มาซึ่งที่ราชพัสดุ</b></p> <p>โดยการรับบริจาคหรือมีผู้ยกให้ เช่น ที่ดินที่บริจาคเพื่อให้ใช้เป็นสถานพยาบาล สถานีตำรวจ ซึ่งเป็นการยกที่ดินให้แก่ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม มีผลทำให้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินที่เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งจะต้องให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ <b>(อ้างอิงจากสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ, ส่วนมาตรฐานระบบงานที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหน้า 4-5)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรณีพบเอกสารที่ดินและเอกสารบริจาค จะต้องดำเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้แล้วเสร็จก่อน แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุให้ธนารักษ์ และแจ้งรายละเอียดให้ อบจ. ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อไป</li> <li>2. หากไม่พบเอกสารกรรมสิทธิ์ให้นำเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของเจ้าของที่ดินผู้บริจาคไปขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินกับ สนง.ที่ดิน และตรวจสอบหาเอกสารหลักฐานการบริจาคที่ดินเพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุให้แล้วเสร็จก่อน แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุให้ธนารักษ์ และแจ้งรายละเอียดให้ อบจ. ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อไป</li> </ol> <p><b>** (อ้างอิงจากหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0310/1937 ลว. 8 ก.พ. 56 เรื่อง ตอบข้อหารือการนำสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ)**</b></p>

## แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินแต่ละประเภท (ต่อ)

ประเภทที่ดิน	แนวทางการดำเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่ราชพัสดุ	<p>รวบรวมข้อมูลที่ดินที่ครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารที่ราชพัสดุ แจ้งส่งคืนที่ราชพัสดุให้ธนารักษ์ และแจ้งรายละเอียดให้ อบจ. ขอใช้ที่ราชพัสดุต่อไป</p> <p><b>** (อ้างอิงจาก หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0304/ว139 ลว. 22 พ.ย. 65</b></p> <p><b>เรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด)**</b></p>